



# ข่าวคณะกรรมการธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ

## สำนักกรรมการ ๑ สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๕ E-mail : Thaicomcommittee@Gmail.com



### การประชุมคณะกรรมการธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๖ วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

ในคราวประชุมคณะกรรมการธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๖ วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่อง “ความคืบหน้าของโครงการ ชิมช้อปใช้ ในการจ่ายเงินคืน (Cash Back) และการดำเนินโครงการในเฟสที่ ๔ รวมถึงการประเมินผลของโครงการที่ผ่านมา” โดยเชิญผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมประชุมและชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมการ สรุปได้ดังนี้

โครงการ “ชิม ช้อป ใช้” เกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตในอัตราที่ต่ำลงเนื่องจากปัจจัยภายนอกประเทศ และอุตสาหกรรมบางประเภทไม่มีการเติบโตเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนกระตุ้นการบริโภคของภาคประชาชน รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการดังกล่าวขึ้น โดยให้ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายเงินผ่าน application เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน G-Wallet แก่ผู้ประกอบการ อันเป็นมาตรการสนับสนุนให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ สนับสนุนให้คนไทยอุดหนุนคนไทยด้วยกันเอง เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยที่ผ่านมาประชาชนมีการใช้จ่ายเงินผ่าน G-Wallet ๒ ประมาณ ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท และรัฐบาลมีการจ่ายเงินคืน (Cash Back) ไปแล้ว ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ การใช้จ่ายเงินระหว่างวันที่ ๑๗-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีการจ่ายเงินคืนไปตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ และรอบที่ ๒ การใช้จ่ายเงินระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีการจ่ายเงินคืนไปเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ส่วนการตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๗๐,๐๐๐ ร้าน ทั่วประเทศ พบร้านค้าที่ดำเนินการเข้าข่ายทุจริตหรือกระทำไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ในการใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ๒ ประมาณ ๑,๐๐๐ แห่ง ดังนั้น ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าเหล่านี้ กระทรวงการคลังได้ระงับการจ่ายเงินคืนไว้ก่อนเพื่อรอการตรวจสอบ หากพบว่าร้านไหนไม่ได้มีการทุจริตหรือกระทำผิดเงื่อนไข ก็จะทยอยคืนเงินสำหรับการใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ๒ ต่อไป ในส่วนการประเมินผลมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” กระทรวงการคลังได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง เรียกว่า “คณะทำงานประเมินผลและความคุ้มค่าของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิม ช้อป ใช้” ซึ่งคณะทำงานชุดนี้ประกอบด้วยคณะทำงานย่อยอีก ๓ คณะ คือ ๑) คณะทำงานย่อยด้านประเมินผลและ



# ข่าวคณะกรรมการธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักกรรมการ ๑ สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๕ E-mail : Thaicomcommittee@Gmail.com



ความคุ้มค่าของมาตรการ ๒) คณะทำงานด้านกฎหมาย ๓) คณะทำงานด้านกฎหมายระดับจังหวัด ซึ่งคณะทำงานฯ ยึดหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการโดยคำนึงว่ามีการใช้สิทธิ์กระจายไปทั่วประเทศจริงหรือไม่ และมีการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงหรือไม่ สำหรับโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” เฟส ๔ นั้น ต้องรอความชัดเจนจากนโยบายของกระทรวงการคลัง เนื่องจากโครงการเฟส ๑-๓ นั้นจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นี้ กระทรวงการคลังต้องรอดูความเหมาะสมก่อนว่าแนวทางการดำเนินการจะเป็นอย่างไร ตลอดจนความเหมาะสมของการใช้งบประมาณด้วย เพื่อเน้นกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก แต่วิธีดำเนินการจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น แตกต่างไปจากเดิม และจะเกิดประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม

## คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่สำคัญ ดังนี้

๑. ภาครัฐต้องมีมาตรการเยียวยาประชาชนผู้สุจริตที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และต้องมีมาตรการป้องกันการทุจริตที่เข้มงวดและเป็นรูปธรรม

๒. ภาครัฐควรนำผลการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” เฟส ๑-๓ มาพัฒนาและปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการในเฟส ๔ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ

จากนั้น ที่ประชุมมีมตินัดประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป ในวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา เพื่อพิจารณาเรื่อง “ผลกระทบจากเบริกซ์ิตต่อการค้าระหว่างประเทศและสหราชอาณาจักร” โดยเชิญ MR. Richard Porter, Commercial Counsellor และ MR. Paul Scully, MP เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ

วันพุธที่ ๒๙ เดือน มกราคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

(ข้อมูล ณ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา)